

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

<input type="checkbox"/>	รอบ ๓ เดือน
<input checked="" type="checkbox"/>	รอบ ๖ เดือน
<input type="checkbox"/>	รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ / มิติ	กลยุทธ์ / ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต	๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม	ประชาชนตำบลดงเมืองแอม	-	- ทำการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารผ่านทางเว็บไซต์ อบต.ดงเมืองแอม www.dongmaungam.go.th	
	๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างของ อบต.	ประชาชนตำบลดงเมืองแอม	-	- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน อบต. ทำการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	
	๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑. การออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ	ประชาชนตำบลดงเมืองแอม	-	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม มีคำสั่งมอบหมายงานของปลัด อบต.ให้กับรองปลัด อบต. ตามคำสั่งเลขที่ ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓	

ยุทธศาสตร์ / มิติ	กลยุทธ์ / ภารกิจตามมิติ	โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
<p>๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</p>	<p>๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน</p> <p>๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน</p>	<p>๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอมทางเว็บไซต์ www.dongmaungam.go.th</p> <p>๒. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลทางบอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๑. การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม</p> <p>๒.๓. โครงการจัดการประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้าน</p>	<p>ประชาชนตำบลเมืองแอม</p> <p>ประชาชนตำบลเมืองแอม</p> <p>ประชาชนตำบลเมืองแอม</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๙,๔๐๐</p>	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ ทางเว็บไซต์ www.dongmaungam.go.th</p> <p>- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอมมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน อบต.</p> <p>อบต.ดงเมืองแอมมีศูนย์รับเรื่องราวจักทุกข์ ยื่นเรื่องราวได้ ณ สำนักงาน อบต. หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ www.dongmaungam.go.th</p> <p>อบต.ดงเมืองแอมมีการจัดการประชุมประชาคมตำบลเมืองแอมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม</p>	

ผู้รายงาน/ผู้ประสานงาน : ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา ประภาตะนันท์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : ๐๔๓-๐๔๐๐๙๗
วันที่ : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑